

V/v: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc  
phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (Mã CK: HEJ) xin gửi tới Quý  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) lời chào trân trọng.

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SGDHN ngày 06/04/2023 và Thông báo số 1338/TB-  
SGDHN ngày 06/04/2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về trạng thái  
chứng khoán của cổ phiếu HEJ trên hệ thống giao dịch UPCoM, theo đó, cổ phiếu HEJ bị  
đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/04/2023 do: Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm  
toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại từ 03 năm liên tiếp trở lên theo quy định tại Điểm a  
Khoản 1 Điều 33 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban  
hành theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở  
GDCK Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam xin được giải  
trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, nội dung  
cụ thể như sau:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 290323.045/BCTC.KT2 ngày 29/03/2022 của  
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của  
HEJ trong các năm 2020, 2021 và 2022), Đơn vị kiểm toán đã nêu ba (03) ý kiến ngoại  
trừ, bao gồm:

**1. Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán:** “*Tại thời điểm 31/12/2021, Tổng Công ty chưa đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán, và người mua trả tiền trước với số tiền lần lượt là 20,7 tỷ đồng; 1,5 tỷ đồng; 7,6 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng. Điều này đã dẫn đến việc chúng tôi phải nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng Công ty. Vấn đề này vẫn chưa được Tổng Công ty khắc phục triệt để, các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán và người mua trả tiền trước chưa đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2022 lần lượt là 15,7 tỷ đồng; 1,1 tỷ đồng; 6,3 tỷ đồng và 0,9 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo quy định nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.*”

**Nguyên nhân:** Theo quy định, tại ngày 31/12/2022, HEJ đã lập và gửi các biên bản  
đối chiếu xác nhận tới tất cả các khách hàng và nhà cung cấp của Tổng công ty. Theo đó,  
đối tượng khách hàng của Tổng công ty hầu hết là các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng



thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các Sở, Ban, Ngành tại địa phương có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và có trụ sở nằm rải rác trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên vì các lý do khách quan, tính đến thời điểm kiểm toán, HEJ vẫn chưa nhận được hết tất cả các biên bản đối chiếu, xác nhận từ các đối tượng khách hàng nêu trên. Do đó, trên BCTC của Tổng công ty vẫn còn tồn tại một số khoản công nợ chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2022 như ý kiến của Đơn vị kiểm toán đã nêu.

**Phương án khắc phục:** Tổng công ty sẽ thực hiện việc tăng cường công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư.

**2. Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán:** *“Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi vẫn chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc đánh giá và ước tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty tại thời điểm 31/12/2022. Do đó, chúng tôi chưa xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” cũng như những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty.”*

**Nguyên nhân:** Căn cứ các hợp đồng về việc HEJ ủy quyền cho các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết với các chủ đầu tư, các Đơn vị này đã trực tiếp thực hiện việc sản xuất kinh doanh. Các công trình đã được thực hiện phần lớn công việc và có những công trình đã thực hiện 100% công việc. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư của các Ban Quản lý trực thuộc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các tỉnh thành chưa được phê duyệt vốn thanh toán nên các chi phí thực hiện công trình vẫn nằm tại tài khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Tổng công ty để chờ nghiệm thu thanh toán.

**Phương án khắc phục:** Tổng công ty sẽ thực hiện việc tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán từ các chủ đầu tư.

**3. Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán:** *“Dựa trên các thông tin hiện có, chúng tôi đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi của tổng số dư phải thu tại ngày 31/12/2022 là 3,2 tỷ đồng (các khoản nợ này phát sinh từ năm 2020 trở về trước) bao gồm trong số dư nợ phải thu không có đối chiếu nêu trên. Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục nêu trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty.”*

**Nguyên nhân:** Đây là khoản công nợ phải thu thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây Dựng số 4 (ICC4) là công ty con do HEJ sở hữu 50.65% vốn điều lệ. Khoản nợ 3,2 tỷ đồng được nêu là khoản công nợ mà Đơn vị ICC4 chưa lấy được xác nhận từ các Chủ đầu tư của đơn vị.

**Phương án khắc phục:** Tổng công ty sẽ thực hiện việc chỉ đạo và giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây Dựng số 4 thực hiện công tác thu hồi công nợ từ các

chủ đầu tư của đơn vị, đồng thời thực hiện việc trích lập các khoản phải thu khó đòi theo quy định khi cần thiết.

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo của cổ phiếu HEJ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.

